

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 26 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562

ราคาข้าวไทยพุ่ง! รัฐบาลแข่งรอบ 6 ปี เอกชนหัวนวดส่งออก

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานภาวะราคาข้าวไทยว่า มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี ทำให้ช่องว่างระหว่างราคาข้าวไทยและประเทศคู่แข่งมากขึ้น ซึ่งราคาที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 426 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาประมาณ 5% ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานว่า ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามและอินเดียทรงตัวอยู่ที่ 373-377 เหรียญสหรัฐต่อดัน ขณะที่ปากีสถานราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 358-362 เหรียญสหรัฐต่อดัน

"ในช่วงนี้ภาวะการค้าในตลาด ส่งออกค่อนข้างซบเซา เนื่องจากประเทศ ผู้ซื้อยังคงมีสต็อกข้าวที่นำเข้าไปก่อนหน้านี้ เพียงพอแล้วจึงยังไม่เร่งรีบซื้อเพิ่มเติมและบางส่วนรอดูราคาข้าวก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ขณะที่การแข่งขันในตลาดส่งออกมีมากขึ้นจากการที่ประเทศจีนมีบทบาทในตลาดส่งออกมากขึ้น ทำให้ทั้งไทยและอินเดียสูญเสียส่วนแบ่งตลาดบางส่วน โดยเฉพาะตลาดแอฟริกาให้แก่จีน ซึ่งปีนี้คาดว่า จีนจะส่งออกได้มากกว่า 3 ล้านตัน" สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุ

ทั้งนี้จากภาวะการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงมากขึ้น สมาคมจึงคาดว่าในเดือนมิถุนายน 2562 ปริมาณส่งออกจะอยู่ที่ระดับประมาณ 700,000 ตัน โดยคาดว่าในช่วงนี้จะเป็นการส่งมอบทั้งข้าวขาวและข้าวหนึ่งให้กับตลาดประจำในแถบแอฟริกา เช่น เบนิน แองโกลา แอฟริกาใต้ แคนเมอรูน โมซัมบิก เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิและข้าวหอมไทยไปยังตลาดประจำ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮองกง จีน แคนาดา ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าปริมาณข้าวหอมมะลิลดลง แต่การส่งออกข้าวหอมไทยยังคงมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยังรายงานการ ส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2562 ด้วยว่า มีปริมาณ 667,257 ตัน มูลค่า 11,348 ล้านบาท โดยปริมาณ ส่งออกลดลง 5.1% และมูลค่าลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับ เดือนเมษายน 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 702,927 ตัน มูลค่า 11,463 ล้านบาท เนื่องจากการส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งมีปริมาณลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเดือนก่อน

โดยในเดือนเมษายน มีการส่งออกข้าวขาว 295,527 ตัน ลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแองโกลา แคนเมอรูน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เบนิน ฟิลิปปินส์ เคนยา โตโก โมซัมบิก เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหนึ่งมีปริมาณ 199,099 ตัน ลดลง 20.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปตลาดประจำในแถบแอฟริกา เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ เยเมน แคนเมอรูน เป็นต้นขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ตันข้าว) มีปริมาณ 84,852 ตัน เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลักของข้าวหอมมะลิ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮองกง แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น

ที่มา แนวหน้า

"ชวานาภาคกลาง"แห่ปลูกข้าว กข 43

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของนาแปลงใหญ่ หรือ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ภายใต้แผนการผลิต

และการตลาดข้าวครบวงจร ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันผลิต และยกระดับให้เป็นสินค้าตลาดเฉพาะของกลุ่มคนรักสุขภาพ การผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 ให้มีคุณภาพ ต้องมีการควบคุมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนกระทั่งแปรรูป

กรมการข้าวจึงรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และสีแปรเป็นข้าวสารโดยโรงสีข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP เท่านั้น จึงจะได้ข้าวสารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า นาแปลงใหญ่เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นหนึ่งกลุ่มเกษตรกร ที่สามารถผลิตข้าว กข43 ได้ตามมาตรฐาน GAP ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

ข้าว กข43 เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่น่าสนใจ ได้รับการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในการทดลองปลูกในปี 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันจะพบแหล่งปลูกข้าวพันธุ์ กข43 อยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากข้าว กข43 ควรปลูกในพื้นที่นาชลประทาน พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน หรือพื้นที่ที่เกษตรกรมีเวลาทำนายน้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวอื่นๆ

รวมไปถึงในพื้นที่ที่มีปัญหาวัชพืชระบาดในนาข้าวก็เหมาะจะปลูกข้าว กข43 ด้วยเช่นกัน เพราะข้าว กข43 มีอายุสั้นเพียง 95 วัน ทนทานต่อโรคใบไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นข้าวเจ้าที่ผสมระหว่างข้าวสุพรรณบุรีกับสุพรรณบุรี 1 มีการรับรองพันธุ์ มีการปลูกกันมากที่จังหวัดสุพรรณบุรี คุณสมบัติพิเศษคือ ปริมาณดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลาง”นายประสงค์ กล่าว

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า จะเห็นว่าคนไทย ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น นอกจากจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการออกกำลังกายแล้ว เรื่องของการเลือกรับประทานข้าว ก็เป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักที่เราต้องรับประทานอยู่เป็นประจำ ซึ่งข้าว กข43 ในข้าวชดชาวนั้น มีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ที่ 57.5 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำ ถึงปานกลาง และนอกจากคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นที่ถูกต้องถูกใจคนรักสุขภาพแล้ว ข้าว กข43 เมื่อหุงสุกแล้วยังเป็นข้าวที่ให้ความนุ่ม เหนียว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ คล้ายกับข้าวหอมมะลิอีกด้วย

ปัจจุบันเกษตรกรมีการพัฒนาด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่าโรงสีข้าวเอกชนมีการประกันราคาข้าว กข43 อยู่ที่ 12,500 บาทต่อตัน ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 3,200-3,500 บาทต่อไร่ อายุการเก็บเกี่ยวสั้นลง ต่างจากข้าวหอมปทุมหรือปทุมธานี 1 ซึ่งมีราคาการรับซื้ออยู่ที่ 8,000-9,000 บาท/ตัน ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 3,000-4,000 บาทต่อไร่ อายุการเก็บเกี่ยวยาวนานกว่าข้าว กข43

นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีการพัฒนาตลาดข้าว กข43 โดยการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นข้าวสารอัดสุญญากาศในรูปแบบหลากหลาย ทั้งในแบบ 1 กิโลกรัม 50 บาท 5 กิโลกรัม 200 บาท 15 กิโลกรัม 600 บาท และแบบกระสอบใหญ่ 2,000 บาท จำหน่ายในชุมชน งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และผู้บริโภคที่มีการสั่งซื้อล่วงหน้า สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่น้อยกว่า 20,000-30,000 บาท ส่งผลให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าว กข43 และมีแนวโน้มหันมาปลูกกันมากยิ่งขึ้น

ที่มา คมชัดลึก

ตื่น! คุณเข้มขมย้ายข้าวเปลือกหวั่นทุบราคาข้าวในประเทศดัง

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่าได้ทราบข่าวมาว่าจะมีการนำมาตรการการขนย้ายข้าวเปลือกมาใช้เพื่อป้องกันหาปลอมปน เนื่องจากสายพันธุ์ข้าวที่ออกมานั้นมีหลายพันธุ์ที่ปลูกออกมาแล้วมีความใกล้เคียงกันมาก แต่ในความเห็นของผมนั้น คิดว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและไม่

สอดคล้องกับวิธีการค้า และยังเป็นอุปสรรคต่อการรับซื้อและการขนย้ายข้าวเปลือกที่ต้องการความเร่งด่วน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ

“การใช้มาตรการดังกล่าวมา ถ้านำมาใช้จะทำให้การซื้อขายขนส่งสินค้าไม่สะดวก จะทำให้คุณภาพข้าวเสียหาย และอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยต้นเหตุนี้มาจากผู้ที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์มีจำนวนไม่ก็ราย จะกลายเป็นการ “เผาบ้านจับหนู เตะหมูเข้าปากหมา” ทางที่เหมาะสมคือ ควรให้ผู้ประกอบการใช้มาตรการทางสังคม และรวมกันกับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เผื่อระวัง เพราะในแต่ละพื้นที่นั้นผู้ประกอบการต่างพอที่จะหาข้อมูลในเรื่องของขบวนการและการปลอมปนได้”
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

สั่งทุกหน่วย เร่งชี้แจงขานาคุมปลูกข้าวรอบ 2 รับมือฝนทิ้งช่วง-ภัยแล้ง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะช่วงปลายเดือน มิ.ย.-กลางเดือน ก.ค. จากคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ยังระบุว่า ปริมาณฝนปีนี้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 5-10 มม. จะมีการกระจายตัวของฝนไม่สม่ำเสมอและมีปริมาณฝนน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าวในหลายพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งอาจทำให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำจากปัญหาฝนทิ้งช่วง

ได้สั่งการทุกหน่วยงานในพื้นที่ เผื่อระวังสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดด้วย พร้อมทั้งก่อนหน้านี้ได้เตรียมแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้งปี 2561/62 ขึ้นเพื่อป้องกันบรรเทาปัญหาภัยแล้งไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและพื้นที่ทำการเกษตร ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปีนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การประเมินความเสี่ยงด้านการเกษตร การกระจายเครื่องมือ เครื่องจักร ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ปลูกข้าวรอบ 2 ตามแผนข้าวครบวงจร จำนวน 11.21 ล้านไร่ เพื่อให้ใกล้เคียงเป้าหมายที่สามารถจัดสรรน้ำได้ 11.65 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 104 ของแผน ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2561/62 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2561-30 เม.ย. 2562 สามารถจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม จำนวน 23,585 ล้าน ลบ.ม.(103%) และมีปริมาณน้ำสำรองสำหรับต้นฤดูฝน (20 พ.ค.62) จำนวน 18,626 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ มอบหมายกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 199 เครื่อง เพื่อสูบน้ำเติมให้โรงสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา เพื่อเติมน้ำเข้าคลองซอย ขุดลอกคลอง สร้างทำนบดินชั่วคราว ออกหน่วยบริการน้ำเพื่อการอุปโภค สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บกักและชะลอน้ำในการรักษาระบบนิเวศ ในส่วนการเตรียมการด้านประมง ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเผื่อระวัง จับสัตว์น้ำขึ้นจำหน่ายก่อนและประชาสัมพันธ์ให้งดเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายด้านประมง ส่วนด้านพืชได้เน้นย้ำทุกพื้นที่ให้คำแนะนำการดูแลรักษาพืช เช่น นำเศษวัสดุทางการเกษตรคลุมโคน ตัดแต่งกิ่งใบตามหลักวิชาการ เพื่อลดการคายน้ำ และการใช้ระบบน้ำหยดในพื้นที่แปลงหากมีความจำเป็น ปรับเวลาการให้น้ำ

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่ 1 มี.ค.2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย เช่น หน่วยปฏิบัติการเชียงใหม่ ตาก ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว สุราษฎร์ธานี สงขลา มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง 111 วัน (1 มี.ค.-25 มิ.ย.2562) ผลจากการปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้มีฝนตกคิดเป็นร้อยละ 90.09 ขึ้นปฏิบัติการ 3,024 เที่ยวบิน

จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 57 จังหวัด และ สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี เปิดหน่วยฯ ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.62 ขึ้นปฏิบัติการ 6 วัน 9 เทียวบิน มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี จะดำเนินการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่องจนกว่าปริมาณฝนจะเพียงพอต่อการทำการเกษตร

“ได้ให้กรมฝนหลวงฯ เร่งติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงในบริเวณพื้นที่ การเกษตรที่ประสบปัญหา พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเติมน้ำให้กับเขื่อน อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณ น้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 แบ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ จำนวน 17 แห่ง และขนาดกลางจำนวน 198 แห่ง เพื่อให้เพียงพอ ต่อการบริหารจัดการของพื้นที่เกษตรในเขตชลประทาน” นายกฤษฎา กล่าว

ด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ระบุปัจจุบันสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาด กลางทั่วประเทศ กว่า 400 แห่ง ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 37,474 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 เป็นปริมาตรน้ำใช้การได้ 13,549 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26 ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (46,038 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 8,564 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 76.51 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ปริมาณ น้ำระบาย จำนวน 113.61 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ยังสามารถรับน้ำได้อีก 38,594 ล้าน ลบ.ม.

ในส่วนเว็บไซต์สถานการณ์น้ำของสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.)ระบุเขื่อน ขนาดใหญ่ที่มีน้ำใช้การได้ น้ำน้อยวิกฤต ต่ำกว่าร้อยละ 30 เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ 0% เขื่อนสิรินธร 1% เขื่อนคลองสี ยัด 6% เขื่อนป่าสักฯ 7% เขื่อนขุนด่านปราการชล 9% เขื่อนสิริกิติ์ 9% เขื่อนภูมิพล 10% เขื่อนกระเสียว 10% เขื่อนแควน้อย 12% เขื่อนลำพระเพลิง 13% เขื่อนทับเสลา 13% เขื่อนนฤพดินทรจินดา 13% เขื่อนวชิราลงกรณ 15% เขื่อนจุฬาภรณ์ 16% เขื่อนแม่กวาง 18% เขื่อนห้วยหลวง 19% เขื่อนศรีนครินทร์ 19% อย่างไรก็ตาม ได้เตือนภัย ฝนในระดับเฝ้าระวังพิเศษ สีเหลืองเข้ม ในพื้นที่ จ.ตราด มีปริมาณฝน 184.2 มม. และสถานการณ์พายุ ยังไม่มีพายุ เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้

ที่มา สยามรัฐออนไลน์

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

เวียดนาม

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 620,000 ตัน มูลค่าประมาณ 272 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ในช่วงครึ่งปีแรกมีการส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 3.38 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ประมาณ 1.46 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวอยู่ที่ราคาอยู่ที่ระดับ 340-345 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ในช่วงนี้เริ่มมีการส่งมอบข้าวให้ประเทศอิรักบ้างแล้ว ซึ่งเป็นสัญญาที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นี้จำนวน 150,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม วงการค้าคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ผู้ส่งออกจะประสบความยากลำบากในการขายข้าว ขณะที่ความต้องการข้าวจากประเทศจีนคาดว่าจะลดน้อยลงเนื่องจากรัฐบาลมีความเข้มงวดในการนำเข้ามากยิ่งขึ้น ประกอบกับสต็อกข้าวของจีนยังคงมีจำนวนมาก โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวไปประเทศจีน ลดลงถึง 73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออกมากถึง 223,078 ตัน

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน 2562 ราคาข้าวเปลือกก่อนข้างทรงตัว ขณะที่ราคาข้าวสารมีแนวโน้มสูงขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 17.93 เปโซต่อกิโลกรัม เท่ากับช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.35 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 768.49 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 39.2 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 764.11 เหยียสหรัฐต่อตัน จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 43.02 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 840.17 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 42.98 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 836.09 เหยียสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 35.46 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 692.52 เหยียสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 35.45 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 689.6 เหยียสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.68 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 755.41 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 38.65 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 751.86 เหยียสหรัฐต่อตัน จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-พฤษภาคม 2562) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 125,700 ตัน ลดลงประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับปริมาณ 127,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 67,200 ตัน ลดลง 10% เมื่อเทียบกับ 74,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวขาว 3,400 ตัน ข้าวหอม 60,300 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 3,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 53.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 9% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 58.8%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 35,100 ตัน เพิ่มขึ้น 27.2% เมื่อเทียบกับ 27,600 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวหอม 31,400 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่น ๆ รวม 3,700 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.9%) จีนประมาณ 9,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.8%) กัมพูชาประมาณ 4,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.7% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 36.1% และสัดส่วนลดลง 35.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) ออสเตรเลียประมาณ 2,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.3%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 3,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.7%) และประเทศอื่นๆ 2,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.1%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-พฤษภาคม 2562) มีปริมาณ 6,099 ตัน ลดลง 10.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,807 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งไปยัง มาเก๊าจำนวน 5,396 ตัน สหรัฐฯจำนวน 371 ตัน จีน 160 ตัน แคนาดา 78 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) อ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนพฤษภาคม 2562 รวม 11,800 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 12,900 ตัน ทั้งนี้ในปี 2018 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 41 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 42 กิโลกรัม ในปี 2017 และลดลงประมาณ 14.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่อ่องกงนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.61 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 2.16% เมื่อเทียบกับ 8.80 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.92 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เท่ากับในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.21 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับ 13.19 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 9.10 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 0.11% เมื่อเทียบกับ 9.11 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2561 อ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 308,400 ตัน ลดลงประมาณ 1.62% เมื่อเทียบกับปริมาณ 313,500 ตัน ในปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 171,200 ตัน ลดลง 17.1% เมื่อเทียบกับ 206,500 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,200 ตัน ข้าวหอม 156,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 65.9%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งอ่องกงนำเข้าประมาณ 76,100 ตัน เพิ่มขึ้น 52.5% เมื่อเทียบกับ 49,900 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 67,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 8,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 24.7%) จีนประมาณ 22,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.4%) กัมพูชาประมาณ 14,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.7% โดยอ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และสัดส่วนที่ 5.88% และ 9.3% เมื่อเทียบกับปี 2560) ออสเตรเลียประมาณ 10,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 6,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%) และประเทศอื่นๆ 6,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

ที่มา Trade and Industry Department

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้รวม 408,753 ตัน จากที่นำข้าวออกมาประมูลประมาณ 1,623,969 ตัน (คิดเป็น 25.17% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาขายอยู่ที่ 2,030 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 295 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ สามารถขายข้าวได้รวม 400,582 ตัน จากที่นำข้าวออกมาประมูลประมาณ 810,567 ตัน (คิดเป็น 49.42% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาขายอยู่ที่ 1,845 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 268 เหรียญสหรัฐต่อตัน

การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติสามารถขายข้าวได้รวม 34,821 ตัน จากที่นำข้าวออกมาประมูลประมาณ 1,012,238 ตัน (คิดเป็น 3.44% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาขายอยู่ที่ 2,557 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 372 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สามารถขายข้าวได้รวม 368,339 ตัน จากที่นำข้าวออกมาประมูลประมาณ 1,620,497 ตัน (คิดเป็น 22.73% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาขายอยู่ที่ 2,074 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 302 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี 2562 นี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 มีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านการสำรองธัญพืช (the State Administration of Grains and Reserves; SAGR) ของรัฐบาลจีนได้มีการนำข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาล ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ Indica ต้นฤดู (early indica rice) ออกมาเสนอขายประมาณ 7.24 ล้านตัน แต่สามารถขายออกไปได้เพียง 22,000 ตัน เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่โรงสีข้าวจะซื้อข้าวฤดูใหม่ไปใช้สำหรับการแปรรูปเท่านั้น

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านการสำรองธัญพืช (SAGR) ได้เริ่มนำข้าวสายพันธุ์ Indica กลางและปลายฤดู (mid-to-late indica rice) ออกมาเสนอขายก่อนกำหนดเวลาในช่วงปีแล้วประมาณ 2 เดือน เพื่อลดภาระการสต็อกข้าวของรัฐบาล อย่างไรก็ตามคาดว่า การจำหน่ายข้าวจะล่าช้าออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะที่การเสนอขายข้าวสายพันธุ์ Japonica ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำมาเสนอขายในช่วงเวลาใด

ทั้งนี้เมื่อปี 2561 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดประมูลขายข้าวออกไปได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน (ไม่รวมข้าวที่ประมูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม)

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีความต้องการข้าวจากประเทศในแถบแอฟริกา ตะวันตกเพิ่มขึ้น โดยขั้วหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 369-372 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 2 เหรียญสหรัฐจากระดับ 367-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประเทศอินเดียมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 32% โดยพื้นที่กว่า 70% ของประเทศได้รับปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ มีเพียงพื้นที่ 26% เท่านั้นที่ได้รับปริมาณน้ำฝนในระดับปกติ

โดยพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 38% ภาคกลางมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 26% ภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 34% พื้นที่แถบชายฝั่งทางตอนใต้มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 29% โดยเกษตรกรที่อยู่ทางภาคกลางที่ยังไม่พร้อมที่จะเพาะปลูกพืชในช่วงนี้ได้รับคำแนะนำว่าให้เริ่มเพาะปลูกได้แล้ว

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา มีประมาณ 3.94 ล้านตันลดลงประมาณ 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากฤดูฝนปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนด

ก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) พยากรณ์ว่าฤดูมรสุมของปีนี้จะเริ่มมีพายุฝนพัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคาดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งตามปกติแล้วลมมรสุมจะพัดเข้าทางตอนใต้ของประเทศที่แคว้น Kerala ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และจะเริ่มล่าถอยไปที่แคว้น Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน

โดยในปีนี้อาจจะมีฝนตกในระดับประมาณ 96% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว (the long period average; LPA) โดยในเดือนกรกฎาคมจะมีฝนตกประมาณ 95% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว และเพิ่มเป็น 99% ในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) คาดว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายนของปีนี้จะอยู่ในระดับปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยน้ำฝนประมาณ 96-104% ของค่าเฉลี่ยในรอบ 50 ปี (ประมาณ 89 เซนติเมตร) โดยในช่วงฤดูมรสุมนี้จะมีฝนตกลงมาประมาณ 70% ของปริมาณฝนทั้งปี ซึ่งจำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชหลักๆของอินเดียเป็นอย่างมาก

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 27.26 พันล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.72 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และลดลงประมาณ 6.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.16 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 17% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

สถาบันวิจัยการเกษตรแห่งอินเดีย (the Indian Agricultural Research Institute; IARI) ได้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวบาสมาดิพันธุ์ใหม่ชื่อว่า PB1718 ซึ่งพันธุ์ข้าวนี้พัฒนามาจากสายพันธุ์ PB1121 ซึ่งมียีนพิเศษที่สามารถต่อสู้กับโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและโรคใบไหม้ได้ และให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกที่สูง

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นเดือนที่ 11 ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 422,101 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 385,170 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และเพิ่มขึ้น 0.23% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 ที่มีการส่งออกจำนวน 421,115 ตัน โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 ส่งออกข้าวบาสมาดิ 91,068 ตัน เพิ่มขึ้น 16.41% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 และเพิ่มขึ้น 17.17% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 331,033 ตัน ลดลง 3.46% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 แต่เพิ่มขึ้น 7.67% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ในช่วง 11 เดือนแรก (กรกฎาคม 2561-พฤษภาคม 2562) ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,830,297 ตัน ลดลงประมาณ 0.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,842,715 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 602,394 ตัน เพิ่มขึ้น 20.35% เมื่อ

เทียบกับจำนวน 500,522 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 3,227,903 ตัน ลดลงประมาณ 3.42% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,342,193 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ในส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกอยู่ที่ 1,927.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.99% เมื่อเทียบกับ 1,889.858 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาติอยู่ที่ 583.902 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 12.17% เมื่อเทียบกับ 520.532 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และมูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติอยู่ที่ 1,343.508 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.89% เมื่อเทียบกับ 1,369.326 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม 2017-มิถุนายน 2018) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,106,010 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,523,154 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 3,585,251 ตัน เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,053,891 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 520,759 ตัน เพิ่มขึ้น 10.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 469,263 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 2,037.075 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26.78% เมื่อเทียบกับ 1,606.834 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

เว็บไซต์สหภาพยุโรปรายงานว่าคณะมนตรีของสหภาพยุโรป (The European Union (EU) Council of Ministers) ได้อนุมัติข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนของสหภาพยุโรป - เวียดนาม (the EU-Vietnam trade and investment agreement) โดยสนธิสัญญาดังกล่าวจะมีการลงนามในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่กรุงฮานอยของเวียดนามโดยมีผู้แทนคือกรรมการการค้าของสหภาพยุโรปและรัฐมนตรีการค้าของโรมานีเย โดยสนธิสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาสองปี

ทั้งนี้ สนธิสัญญาของสหภาพยุโรป - เวียดนามคาดว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้บริโภคและแรงงานทั้งในสหภาพยุโรปและเวียดนาม ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะขจัดมาตรการทางภาษีศุลกากรเกือบทั้งหมดสำหรับสินค้าที่มีการค้าขายระหว่างทั้งสองฝ่ายและมีการคำนึงถึงความต้องการในการพัฒนาของเวียดนามอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทในสหภาพยุโรปมีส่วนร่วมในการเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างในเวียดนามอย่างเท่าเทียมกันกับบริษัทในเวียดนาม

ประธานคณะกรรมการยุโรปได้แสดงยินดีต่อการตัดสินใจของคณะมนตรีสหภาพยุโรป ซึ่งข้อตกลงกับเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากที่มีการลงนามกับประเทศสิงคโปร์ไปแล้ว

ทั้งนี้ กรณีของสินค้าข้าวสหภาพยุโรปจะนำเข้าข้าวจากเวียดนามในอัตราภาษี 0% ปีละประมาณ 75,000-80,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวสาร 30,000 ตัน ข้าวกล้อง (husked rice) 20,000 ตัน (คิดเป็นข้าวสารประมาณ 13,800 ตัน) และข้าวหอม (fragrant rice) 30,000 ตัน และสำหรับข้าวหัก (broken rice) จะเสียภาษีในอัตราเพียง 50% และค่อยๆลดลงในระยะเวลา 5 ปี

อย่างไรก็ตามสหภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวอิตาลีมีความกังวลว่าข้อตกลงดังกล่าวจะนำไปสู่การนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกกลุ่ม Mercosur ซึ่งประกอบด้วยอาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันหลังจากที่ใช้เวลาเจรจานานกว่า 20 ปี ซึ่งความตกลง (The EU-Mercosur trade deal) ดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน และส่งเสริมการค้าระหว่างกันให้มากขึ้น

ทั้งนี้คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามข้อตกลงและเริ่มมีผลใช้ภายในสิ้นปี 2020 โดยกระบวนการให้สัตยาบันของรัฐสภาจะตามมาหลังจากมีการลงนามในข้อตกลงแล้ว ซึ่งภายใต้ข้อตกลงในครั้งนี้นี้ สหภาพยุโรปจะอนุญาตให้นำเข้าข้าวในอัตราภาษี 0% จำนวนปีละ 60,000 ตัน เป็นเวลา 6 ปี

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-25 มิถุนายน 2562 มีการนำเข้าข้าว 1,141,054 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,072,969 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 149,317 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 24.91% เมื่อเทียบกับจำนวน 119,535 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 991,737 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.02% เมื่อเทียบกับจำนวน 953,434 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,503 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-25 มิถุนายน 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 213,843 ตัน ฝรั่งเศส 164,074 ตัน เนเธอร์แลนด์ 138,447 ตัน สเปน 105,256 ตัน อิตาลี 101,228 ตัน โปรตุเกส 78,153 ตัน โปแลนด์ 70,030 ตัน เยอรมนี 67,619 ตัน เบลเยียม 51,842 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,979 ตัน บัลแกเรีย 27,776 ตัน สวีเดน 23,625 ตัน ลิทัวเนีย 11,249 ตัน ฮังการี 9,837 ตัน เดนมาร์ก 9,661 ตัน โรมาเนีย 7,849 ตัน กรีซ 6,324 ตัน ออสเตรีย 4,371 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-25 มิถุนายน 2562 มีการส่งออก 211,072 ตัน ลดลง 21.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 269,164 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 178,732 ตัน ลดลงประมาณ 24.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 237,967 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 32,340 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,197 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,377 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-25 มิถุนายน 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 107,191 ตัน โปรตุเกส 31,539 ตัน สเปน 27,610 ตัน กรีซ 24,054 ตัน บัลแกเรีย 7,492 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,755 ตัน โปแลนด์ 2,166 ตัน โรมาเนีย 1,260 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

